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Fundargerð 188. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. haldinn  

3. febrúar 2023, kl. 12.00 á Teams. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður  

Hrafn Hlynsson, varamaður í stjórn 

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri 

Samúel Torfi Pétursson, þróunarstjóri 

Bryndís Lúðvíksdóttir, skrifstofustjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.  

Ísak Ernir Kristinsson boðaði forföll 

     

1. Rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri fór yfir rekstrarupplýsingar og lagði fram tillögur varðandi endurheimt    

kostnaðarliða vegna útlagðs kostnaðar félagsins.  

Stjórn samþykkti tillöguna. 

 

2. Staðan á þróunaráætlun 

      Framkvæmdastjóri upplýsti um stöðuna á á Þróunaraætlun. 

      Stjórn þakkaði upplýsingarnar. 

 

3. Samskiptaáætlun Kadeco 2023  

Framkvæmdastjóri upplýsti um samskiptaáætlun í kjölfar kynningar á þróunaráætlun. 

Stjórn þakkaði upplýsingarnar. 

 

4. Viðburður vegna þróunaraætlunar 

Framkvæmdastjóri fór yfir viðburðardagskrá vegna þróunaráætlunar í mars. Kynningin á     

Þróunaráætluninni verður 9.mars, boðslisti, tímasetningar og fl.rætt.  

 Stjórn þakkaði upplýsingarnar. 

 

5. Norðurál Helguvík – Tilboð 

Framkvæmdastjóri fór yfir tilboð fjárfesta í kaup á kerskálum. Óskað er eftir 

viljayfirlýsingu Kadeco um að lóðarblað liggi fyrir áður en fjármögnun verði kláruð, 

skilyrði voru um fullnægjandi fjármögnun. Ákveðið var að  framkvæmdastjóri fái 

nákvæmari skilgreiningu á áætlunum fjárfesta. 
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6. Leiga á landi vegna bráðabirgðahúsnæðis 

Stjórn ræddi um að frekar ætti að byggja til framtíðar heldur en að samþykkja 

bráðabirgðahúsnæði. 

 

7. Efra-Nikkelsvæði - sýnataka  

Ákveðið var að láta athuga hvort olía væri í tönkum varnarliðsins á Efra-Nikkelsvæði þar 

sem þróun er fyrirhuguð á þessu svæði á næstu árum. 

Framkvæmdastjóri tekur málið áfram. 

 

8. Innheimta lóðarleigu 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna á innheimtu lóðarleigu á landi ríkisins. 

 Stjórn þakkaðu upplýsingarnar. 

 

9. Deiliskipulag á Tæknivöllum 

Samúel Torfi Pétursson, þróunarstjóri Kadeco, greindi frá fyrirhugaðri vinnu við gerð 

deiliskipulags Tæknivalla og kostnaðarþátttöku Kadeco með Reykjanesbæ.  

Stjórnin þakkaði yfirferðina og samþykkti kostnaðarþátttöku. 

 

10.  Samningur við AtonJL vegna samskiptaáætlunar  

Framkvæmdastjóri lagði til að halda áfram vinnu með AtonJL, að Kadeco hafi aðgengi að 

þeim á meðan á verkefninu stendur. 

Stjórnin samþykkti tilboð AtonJL. 

 

Önnur mál. 

Umræður um sorporkustöð í Helguvík. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 13:30. 
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